
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  ๒๕67 

ในวันที่  12  ธันวาคม  2567 
ณ  หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

............................................... 
รายช่ือมาร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต. เหรียญ  ลาจ านงค์  
๒ นายสุนทร  สุดตาชู รองประธานสภา อบต. สุนทร  สุดตาชู  
๓ นางส้มจีน   บุญเรือง ส.อบต.ม.2 ส้มจีน   บุญเรือง   
๔ นายสมถวิล  ทองมีค่า ส.อบต.ม.3 สมถวิล  ทองมีค่า  
๕ นางดลนภา  เกตุแกว้ ส.อบต.ม.4 ดลนภา  เกตุแกว้  
๖ นายศิริศักดิ์  พยัคฆะ ส.อบต.ม.5 ศิริศักดิ์  พยัคฆะ  
๗ น.ส.กิติมา  ภิญโญทรัพย์ ส.อบต.ม.6 กิติมา ภิญโญทรัพย์  
๘ นางหนูทิพย์   วิเศษนคร ส.อบต.ม.8 หนูทิพย์   วิเศษนคร  
๙ นายศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ ส.อบต.ม.9 ศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ  

๑๐ นางสาววาสนา  การะเกษ ส.อบต.ม.10 วาสนา  การะเกษ  
๑๑ นายอภินันท์  เกตุชาติ ส.อบต.ม.11 อภินันท์  เกตุชาติ  
๑๒ นายกฤษฏา  อุทาพงค์ ส.อบต.ม.12 กฤษฏา  อุทาพงค ์  
13 นายจ าลอง  สุดตาชู ส.อบต.ม.13 จ าลอง  สุดตาชู  
14 นางสมปอง  ภูอาจดั้น เลขานุการสภา อบต. สมปอง  ภูอาจดั้น  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไสว  ชาติศักดิ์ นายก อบต. ไสว  ชาติศักดิ์  
2 นายวัชรพล  สุดสายเนตร รองนายก อบต. วัชรพล  สุดสายเนตร  
3 นายสี  บ่อไทย รองนายก อบต. สี  บ่อไทย  
4 นายก าพล   แป้นนางรอง เลขานุการนายก อบต. ก าพล   แป้นนางรอง  
5 นางสาวทัศณี  พรมวิจิต รองปลัด อบต.  ทัศณี  พรมวิจิต  
6 นายประเสริฐ  แก้วมะ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ประเสริฐ  แก้วมะ   
7 นายส าริด    ศรีโพนทอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ส าริด    ศรีโพนทอง  
8 นายประสาน  เชียงกา ผอ.กองช่าง ประสาน  เชียงกา  
9 น.ส.สุขสันต์  เรืองไพศาล ผอ.กองการศึกษา สุขสันต์  เรืองไพศาล  

10 นางวาสนา  สุขวิเศษ นักวิชาการคลัง ชก. วาสนา  สุขวิเศษ  
11 นางส าเนียง   เกตุชาติ นักวิชาการสาธารณสุข ส าเนียง   เกตุชาติ  
12 นางกาญจนา  โสมยา นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชก. กาญจนา  โสมยา  
13 นางอรอนงค์  เพียขันทา นักจัดการงานทัว่ไป ชก. อรอนงค์  เพยีขันทา  

ส ำเนำ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านยางมาประชุม  จ านวน  13  คน  ครบองค์ประชุม  ขอเชิญประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  1   :    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์  : 1.1) การเรียกประชุมสภาวันนี้เป็นการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  สมัย  
(ประธานสภา อบต.) สามัญ   สมัยที่ 4  ประจ าปี  2567  ตามประกาศสภา อบต.บ้านยาง ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  

2567  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน  ในวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2567 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 1.2) ผอ.กองการศึกษาแนะน าตัว 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : เนื่องจากทาง อบต.ได้มพีนักงานโอน(ย้าย) จึงขอให้แนะน าตัวต่อสภา อบต.บ้านยางครับ ขอเชิญ 
(ประธานสภา อบต.)  
น.ส.สุขสันต์ เรืองไพศาล : เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ดิฉัน 
(ผอ.กองการศึกษา) น.ส.สุขสันต์ เรืองไพศาล ผอ.กองการศึกษา ได้โอน (ย้าย)มาปฏิบัติราชการที่ อบต.บ้านยาง เมื่อวันที่ 

4 ตุลาคม 2567 ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หากมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือมี
ปัญหาจะพยายามแก้ไข และจะตัง้ใจท าหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2   : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  2.1) รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านยาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2   ประจ าปี 
พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2567 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย  ล าดับต่อไปขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านยาง สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2   ประจ าปี พ.ศ. 

2567  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2567   
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.บ้านยาง สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2   

ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมือ่วันที่  24  สิงหาคม  2567   
- มตเิห็นชอบ  จ านวน  12  คะแนน   
- งดออกเสียง จ านวน 1  คะแนน (นายเหรียญ  ลาจ านงค์  ประธานสภา อบต.) 

ระเบียบวาระท่ี  3   : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1)  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 1/2567 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภา อบต.)  
นายไสว  ชาติศักดิ์ : เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการและความเดือด 
(นายก อบต.) ร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหาในพ้ืนที่ต าบลบ้านยาง และเพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่

และนโยบายของรัฐในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  ตามความเดือดร้อน  แต่เนื่องจากโครงการที่จะ
ด าเนินการดังกล่าวไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ  จึงได้มีการ
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จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2567 เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขึ้นเพ่ือให้สภา
พิจารณาเห็นชอบ  ตามรายละเอียดที่ส่งให้กับทางท่านสมาชิกทุกท่านครับ 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ล าดับต่อไปขอให้ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ต่อสภา ก่อนที่จะลงมต ิขอเชิญครับ 
(ประธานสภา)  
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
(เลขานุการสภา อบต.) 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
(1)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่

เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้    

นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่    
(ประธานสภา อบต.)   
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : เมื่อไม่มีผมขอปิดการอภิปราย  ขอมติทีป่ระชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-  
(ประธานสภา อบต.) 2570) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1/2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 
ที่ประชุม : มีมตเิห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ฉบับที่ 1/2566 เพ่ิมเติม 

ครั้งที่ 1/2567 
   -  มติเห็นชอบ   จ านวน  12  คะแนน   
   -  งดออกเสียง  จ านวน  1  คะแนน (นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ ประธานสภา อบต. )  
 3.2) รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง 
(ประธานสภา อบต.)     
นายไสว  ชาติศักดิ ์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
(นายก อบต.) 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ  30 (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นจึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  (1  ตุลาคม 
2566 – 30 กันยายน  2567)  อบต.บ้ านยาง  มียุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ยุทธศาสตร์  
ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 อบต.บ้านยาง  มีโครงการที่ปรากฏในแผน  จ านวน  312  โครงการ  

โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  108  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 
   1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีจ านวน  76 โครงการ  ด าเนินการ  33 

โครงการ   
   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีจ านวน  23  โครงการ ด าเนินการ  1  โครงการ 
  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  มีจ านวน  138 โครงการ ด าเนินการ  61  โครงการ 
  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวน  15  โครงการ  

ด าเนินการ  3  โครงการ  
  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน  60 โครงการ ด าเนินการ 10 

โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละโครงการที่ด าเนินการทั้งปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  = 34.62 % 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ตามบทบัญญัติในมาตรา  58/5  วรรค  5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
(เลขานุการสภา อบต.) ต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกปี และวรรคหก  ก าหนดให้ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด้วย 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 3.3.  การขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตต าบลบ้านยาง เพื่อ เป็นจุดทิ้ งดินตามโครงการ

ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า แก้มลิงล าปลายมาศพร้อมอาคารประกอบ
จังหวัดบุรีรัมย์ในปีงบประมาณ 2568-2569   

นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงในรายละเอียดและข้อกฎหมายต่อสภาครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น  : ตามท่ีชลประทานจังหวัดสุรินทร์จะด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าแก้มลิงล าปลาย 
(เลขานุการสภา อบต)      มาศพร้อมอาคารประกอบ  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการขุดลอกล ามาศเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ าบริเวณล า

น้ ามาศ  หมู่ที่  10  บ้านหนองขี้ตุ่น  ซึ่งโครงการดังกล่าวประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ า
ส าหรับอุปโภค - บริโภค  และการเกษตรของราษฎรในเขตต าบลบ้านยางและต าบลใกล้เคียง  พ้ืนที่รับ
ประโยชน์  3,000  ไร่  และเป็นแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนในการผลิตน้ าประะปา  ในเขตอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์   ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง  2   ปี  (พ .ศ .256 8 -2569)  วงเงินงบประมาณ  จ านวน  
150,000,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

- ขุดลอกแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ  ในปี 2568  งบประมาณ  80,000,000  บาท 
- ขุดลอกแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ  ในปี 2569  งบประมาณ  70,000,000  บาท 

ในโครงการดังกล่าวมีมวลดินที่ขุดลอกเป็นจ านวนมากเราต้องหาจุดทิ้งดินที่เป็นที่สาธารณะสมบัติของ
แผ่นดินที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โดยต้องมีการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน   ประชาคมต าบล  
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เป็นจุดทิ้งดินตามโครงการดังกล่าว  และใน
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2567  สภา



5 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  ได้ให้ความเห็นชอบที่สาธารณะประโยชน์ให้เป็นจุดทิ้งดินของ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าแก้มลิงล าปลายมาศจ านวน  5  แปลง  ประกอบไปด้วย 

1. เลขที่  บร. 3251  เนื้อที่ประมาณ  132  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา 
2. เลขที่  บร. 3252  เนื้อที่ประมาณ  22  ไร่  2  งาน  62  ตารางวา 
3. เลขที่  บร. 3253  เนื้อที่ประมาณ  38  ไร่  -  งาน  -  ตารางวา 
4. เลขที่  บร. 3254  เนื้อที่ประมาณ  39  ไร่  3  งาน  02  ตารางวา 
5. เลขที่  บร. 3255  เนื้อที่ประมาณ  82  ไร่  2  งาน  27  ตารางวา 

และไม่ให้ความเห็นชอบจ านวน  1 แปลง คือ  แปลงเลขที่ บร.2233  เนื้อท่ีประมาณ  74  ไร่ - งาน  
53  ตารางวา  เนื่องด้วยเป็นสีมาเก่าบ้านซาด  กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนไว้ 

ดังนั้นส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่  8  จังหวัดสุรินทร์  ได้แจ้งให้ อบต.บ้าน 
ยาง  หาที่สาธารณะประโชน์ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านยาง  เพ่ือเป็นจุดทิ้งดินเพ่ิมเติมเนื่องจาก
ปริมาณดินขุดมีจ านวนมากชลประทานต้องการพื้นที่ทิ้งดินประมาณ  500  ไร่  และยังขาดพ้ืนที่เพ่ือ
ทิ้งดินประมาณ  100  กว่าไร่  ในวันที่  6  สิงหาคม  2567  ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
กลางที่  8  จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  เพ่ือลงมติว่าเห็นด้วยในการด าเนินโครงการก่อสร้าง
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าแก้มลิงล าปลายมาศพร้อมอาคารประกอบจังหวัดบุรีรัมย์ใน
ปีงบประมาณ  2568-2569  หรือไม่  และ  ในวันที่  6  สิงหาคม  2567  ที่ประชุมจึงได้เสนอที่
สาธารณะประโยชน์เป็นจุดทิ้งดินเพ่ิมเติม  จ านวน  4  แปลง  ประกอบไปด้วย 
  1. ที่สาธารณะประโยชน์  (หนองสิม) หมู่ที่   1  บ้านยาง  ส ารวจขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ค่าพิกัด N  14.864744 E  102.867034 L 553817144  เนื้อท่ี  6  ไร่   
  2. ที่สาธารณะประโยชน์  (ป่าช้าบ้านยางสาธารณะประโยชน์) หมู่ที่  1 หนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวง เลขที่  บร. 2676 ที่ดินเลขที่  257  ระวาง 5538 I 7042 ,7044  เนื้อที่ประมาณ 119  
ไร่  3  งาน  87  ตารางวา 
   3. ที่สาธารณะประโยชน์ (ป่าช้าประจ าหมู่บ้าน) หมู่ที่  3  บ้านซ าแฮด  หนังสือส าคัญส าหรับที่

หลวง เลขที่  บร. 2218 ที่ดินเลขที่ 86  ระวาง 5538 I 7442   เนื้อที่ประมาณ  63  ไร่  -  
งาน  53  ตารางวา 

   4. ที่สาธารณะประโยชน์โคกขามโนนสมบูรณ ์หมู่ที่ 8  ต าบลเมืองยาง  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
หนั งสื อส าคัญ ส าหรับที่ ห ลวง เลขที่   บ ร . 4702  ที่ ดิ น เลขที่   146   ระวาง 5538  I 
7438,7440,7238   เนื้อที่ประมาณ 991  ไร่  1  งาน  17  ตารางวา  (พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขต
ต าบลบ้านยาง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   

เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2567  ที่ประชุมประชาคมต าบลบ้านยาง  ได้ให้ความเห็นชอบ
อนุญาตให้ทิ้งดินในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์  จ านวน  4  แปลง ดังกล่าวข้างต้น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2541  ข้อ 9 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ข้อ 5 และข้อ 6  วันนี้จึงน าเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านยางไดพิ้จารณาอนุญาตต่อไปค่ะ 
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นายเหรียญ ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
นายสมถวิล ทองมีค่า : ทีส่าธารณะประโยชน์ (ปา่ช้าประจ าหมู่บ้าน) หมู่ที่  3  บ้านซ าแฮด  มีชาวบ้านเข้าไปท ากินอยู่ 
(ส.อบต.ม.3) หลายครอบครัว  หากจะให้พ้ืนที่เป็นจุดทิ้งดินจริงชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อน   จะระงับการ

ด าเนินการได้หรือไม่ครับ  หรือหาพ้ืนที่อ่ืนได้หรือไม่ครับ  
นางสมปอง ภูอาจดั้น : พ้ืนทีส่าธารณะประโยชน์ (ปา่ช้าประจ าหมู่บ้าน) หมู่ที่  3  บ้านซ าแฮด  ทราบว่าได้มีราษฎรใน 
(เลขานุการสภา อบต.)    บ้านซ าแฮด  และหมู่บ้านอื่น  มีการบุกรกุพ้ืนที่ รวมประมาณ  29  ราย  และมีการร้องเรียนการบุก 

รุกจนเกิดข้อพิพาทกันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยางได้ประสานไปยังส านักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  
สาขาล าปลายมาศ  ออกรางวัดสอบเขตปรากฏว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์จริง  ผู้บุกรุกทราบ
ดีว่าท ากินในที่สาธารณะประโยชน์แต่ขอท ากินก่อน  หากหน่วยงานรัฐมโีครงการจะใช้พ้ืนที่ก็ยินดีออก
จากพ้ืนที่   ดังนั้นเมื่อกรมชลประทานจะด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าแก้มลิงล า
ปลายมาศพร้อมอาคารประกอบ  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการขุดลอกล ามาศเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ า
บริเวณล าน้ ามาศ  หมู่ที่  10  บ้านหนองขี้ตุ่น  ในโครงการดังกล่าวมีมวลดินที่ขุดลอกเป็นจ านวนมาก
เราต้องหาจุดทิ้งดินที่เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ดังนั้นจะให้
ระงับไม่ได้เนื่องจากโครงการและงบประมาณดังกล่าวได้มีการอนุมัติงบประมาณและเริ่มด าเนินการ
แล้วค่ะ 

นายเหรียญ ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ซักถามอีกหรือไม่ครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
ที่ประชุม : ไมมี่ 
นายเหรยีญ ลาจ านงค ์ : เมื่อไม่มีผมขอปิดการอภิปราย และขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์เป็นจุดทิ้งดิน 
(ประธานสภา อบต.) จ านวน  4   แปลง  โดยจะขอให้พิจารณาทีละแปลง  ท่านใดเห็นชอบให้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

(หนองสิม) หมู่ที่  1  บ้านยาง  ส ารวจขึ้นทะเบียนที่ดิน(ประธานสภา อบต.)สาธารณะประโยชน์     
ค่าพิกัด N  14.864744  E  102.867034  L 553817144  เนือ้ที ่ 6   
ไร่   เป็นจุดทิ้งดิน โปรดยกมือขึน้ 

ที่ประชุม  :  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน  12  เสียง  
  - งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง (นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภาฯ) 

นายเหรยีญ ลาจ านงค ์ ท่านใดเห็นชอบให้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ป่าช้าบ้านยางสาธารณประโยชน์) หมู่ที่  1  บ้านยาง   
(ประธานสภา อบต.) หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่  บร. 2676 ที่ดินเลขที่  257  ระวาง 5538 I 7042 ,7044  

เนื้อท่ีประมาณ 119  ไร่  3  งาน  87  ตารางวา  เป็นจุดทิ้งดิน โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบ  จ านวน  12  เสียง   

 - งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง  (นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภาฯ) 
นายเหรยีญ ลาจ านงค์ ท่านใดเห็นชอบให้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  (ป่าช้าประจ าหมู่บ้าน) หมู่ที่  3  บ้านซ าแฮด   
(ประธานสภา อบต.) หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ บร. 2218 ที่ดินเลขที่ 86  ระวาง 5538 I 7442    

เนื้อท่ีประมาณ  63  ไร่  -  งาน  53  ตารางวา   เป็นจุดทิง้ดิน โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : - มีมติเห็นชอบ  จ านวน  7  เสียง   

 - ไม่เห็นชอบ  จ านวน  5  เสียง  ประกอบไปด้วย 
1. นางสมจีน บุญเรือง  ส.อบต.ม.2        2.นายสมถวิล ทองมีค่า  ส.อบต.ม.3  
2. นางหนูทิพย์  วิเศษนคร  ส.อบต.ม.8   4.น.ส.วาสนา การะเกษ   ส.อบต.ม.10  
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5.นายจ าลอง สุดตาชู   ส.อบต.ม.13) 
   งดออกเสียง จ านวน  1  คะแนน (นายเหรียญ  ลาจ านงค์  ประธานสภา อบต. ) 
นายเหรยีญ ลาจ านงค ์ ท่านใดเห็นชอบให้ที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกขามโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  ต าบลเมืองยาง  อ าเภอช านิ  
(ประธานสภา อบต.) จงัหวัดบุรีรัมย์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่  บร. 4702 ที่ดินเลขที่  146  ระวาง 5538 I  

7438,7440,7238   เนื้อที่ประมาณ 991  ไร่  1  งาน  17  ตารางวา  (พ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขต
ต าบลบ้านยาง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์)   เป็นจุดทิ้งดิน โปรดยกมือขึน้ 

ที่ประชุม  :  - มีมติเห็นชอบ  จ านวน  12  เสียง   
   - งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง  (นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  4 : เรื่องอ่ืน ๆ 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ขอเชิญท่านสมาชิก ท่านก านัน มีเรื่องอะไรที่จะสอบถามเพ่ิมเตมิเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
 4.1) เรื่องขยะบริเวณสระประปา ม.1 
นายเหรียญ ลาจ านงค์ : เนื่องจากตอนนี้ขยะบริเวณสระประปา หมู่ที่  1 มีปริมาณมาก สกปรกอยากให้ทาง อบต.ด าเนินการ 
(ประธานสภา อบต.) แก้ไขปัญหาใหด้้วยนะครับ 
นายไสว  ชาติศักดิ์ ทาง อบต.ก็ได้แก้ไขโดยการไถกลบเป็นครั้งคราว  ต้องฝากสมาชิก  และชาวบ้านต้องช่วยกันรักษา 
(นายก อบต.) : ความสะอาด  โดยการก าจัดขยะในครัวเรือนของตนเอง  หากจะรอให้แต่ทาง อบต.  ช่วยจัดการไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน 
 4.2) สถานที่ลอยกระทง 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : จากที่ทาง อบต.ได้มีการจัดท าแผนในการด าเนินการจัดสถานทีล่อยกระทง  ก็อยากให้ด าเนินการ 
(ประธานสภา อบต.) เลยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่ลอยกระทงอีกครับ 
นายไสว  ชาติศักดิ์ : จะน าปรึกษาหารือกันอีกครั้งเก่ียวกับการจัดท าแผนและหางบประมาณด าเนินการ 
(นายก อบต.) 
  4.3) การเก็บค่าน้ าประปา  
นายสุนทร สุดตาชู : ผมขอสอบถามเรื่องการขึ้นค่าน้ าประปา ของหมู่ 8 และปัญหาเกี่ยวกบัคุณภาพน้ าประปาด้วยครับ 
(รองประธานสภา อบต.)  
นายเหรียญ ลาจ านงค์ : เรื่องที่ผมก็ได้ยินชาวบ้านอยู่เหมือนกัน อยากสอบถามว่าทาง อบต.ได้ด าเนินการแจ้งให้ชาวบ้าน 
(ประธานสภา อบต.) ได้ทราบก่อนหรือไม่  
นายไสว ชาติศักดิ์ : ผมจะให้ทาง ผอ.ช่างได้ชี้แจงรายละเอียดต่อทางสภา ครับ 
(นายก อบต.)   
นายประสาน  เชียงกา : เรื่องการขึ้นค่าน้ าประปา สืบเนื่องมาจากทาง อบต.มีต้นทุนในการผลิตน้ าประปาต้องใช้งบประมาณ 
(ผอ.กองช่าง) สูงมาก ซึง่ไม่สอดคล้องกับการจัดเก็บค่าน้ าประปา ท าให้ทาง อบต.ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน

สูงมาก จึงจ าเป็นต้องมีการขึ้นค่าน้ าประปา  และก่อนที่จะมีการขึ้นค่าน้ าประปาทาง อบต.ได้มีการแจ้ง
เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ก่อน 3 เดือนแล้ว  แต่มีบางหมู่ที่ไม่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน  และ
เรื่องการที่น้ าประปาขุ่น เกิดจากปริมาณครัวเรือนที่ใช้น้ าประปามีจ านวนมากกว่าก าลังการผลิต
น้ าประปา ท าให้กระบวนการผลิตน้ าประปาไม่สมบูรณ์น้ ายังไม่มีการตกตะกอนได้ทันก่อนที่จะมีการ
น าไปใช้ในการอุปโภค บริโภค ท าให้น้ าไม่สะอาด  ดังนั้นจึงอยากให้ทางผู้น าและท่านสมาชิกทุกท่านได้
ช่วยท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยครับว่าเหตุผลเกิดจากอะไร 
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นายไสว  ชาติศักดิ์ : ปัญหาน้ าประปาไม่สะอาดมันก็มีบ้าง เนื่องจากเราใช้น้ าปริมาณมาก ท าให้ผลิตน้ าประปาไม่ทัน  
(นายก อบต.) ดังนั้นมันก็จะมีปัญหาบ้างเป็นธรรมดาเราก็จะต้องช่วยกันท าความเข้าใจกับชาวบ้านให้รู้ถึงปัญหาบ้าง 

และตอนนี้คนท างานก็ท างานหนัก และแบกรับกับปัญหาทุกอย่าง ส่วนชาวบ้านก็จะต้องเข้าใจคนที่
แก้ปัญหาด้วยครับ 

นางสมปอง ภูอาจดั้น : ในการแก้ไขปัญหาทางผู้น าจะต้องประชาสัมพันธ์  และมีการอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าทาง 
(เลขานุการสภา อบต.) อบต.ขึ้นค่าน้ าเพราะเหตุผลใดด้วยเบื้องต้นเพ่ือให้ชาวบ้านเข้าใจ และตอนนี้ทาง อบต.ได้ถกูท้วงติงจาก 

ส.ต.ง. ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เนื่องจากตามระเบียบจะให้ทาง อบต.มีการ
บริหารช่วง  1 ปีแรกและหลังจากนั้นจะต้องให้ทางหมู่บ้านบริหารจัดการตัวเอง และถ้าหากว่าทาง
หมู่บ้านสะดวกท่ีจะเอาไปบริหารจัดการตัวเองทาง อบต.ก็จะด าเนินการส่งมอบให้ไดน้ะคะ  

ที่ประชุม  : รับทราบ 

  4.4) การจัดการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านยาง ประจ าปีงบประมาณ 2568 
นายไสว  ชาติศักดิ์ : ผมขอสอบถามทาง อบต.จะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปีงบประมาณ 2568 หรือไมค่รับ 
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.8) 
นายสมถวิล ทองมีค่า : เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านยาง ประจ าปีงบประมาณ 2568 อยากให้งดจัดสักปไีด ้
(ส.อบต.ม.3) ไหมครับ 
นายเหรียญ ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่
(ประธานสภา อบต.) 
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายไสว ชาติศักดิ์ : การจัดการแข่งขันกีฬา อบต. ประจ าปี 2568 จะได้มีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งครับ 
(นายก อบต.)  
ที่ประชุม  : รับทราบ 
 4.5) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2568 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา ครับ 
(ประธานสภา อบต.)  
นายไสว  ชาติศักดิ์ :  เนื่องจากทาง อบต.จะได้ด าเนินการโครงการศึกษาดงูานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร   
(นายก อบต.) ส.อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2568 โดยในปีนี้เราจะได้ไปดูงานจังหวัด

ตราด  ช่วงปลายเดือนมกราคม 2568 ในวันนี้จึงได้แจกแบบความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการกับ
ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  และขอให้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไปครับ  เพ่ือจะได้ด าเนินการตามโครงการ
ต่อไปครับ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
 4.6) การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 
นายไสว  ชาติศักดิ์ : เนื่องจากทาง อบต.จะได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม ่ขึน้ในวันที ่27 ธันวาคม 2568  
(นายก อบต.) โดยจะมีการเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้น าหมู่บ้าน  อสม.แต่ละหมู่บ้าน พนักงาน โต๊ะจีน 30 

โต๊ะ  โดยนายก  รองนายก และเลขานุการนายก เป็นคนออกงบประมาณเอง  
ที่ประชุม : รับทราบ 
 4.7) การจัดกิจกรรมท่ีอ าเภอ 
นางสมปอง ภูอาจดั้น : เนื่องจากการประชุมประจ าเดือนปลัด อบต. ทางท้องถิ่นอ าเภอได้แจ้งว่าในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรม 
(ปลัด อบต.) ดังนี้   
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1. จัดกีฬาสัมพันธ์  ระหว่างวันที่  19 – 20 ธันวาคม 2567  มีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล เปตอง และมีการจัดสปอตไนส์  
2. จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2568 มีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง 
และมีการจัดสปอตไนส์ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
   4.8) กิจกรรมหิว้ปิน่โตเข้าวัน 
นายวัชรพล สุดสายเนตร : ในวันที่ 15 ธันวาคม 2567 นี้จะมีการจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด โดยจะมีการด าเนินการที่วัดโพธิ์ 
(รองนายก อบต.)  ย่อย  
ที่ประชุม  : รับทราบ 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายอีกหรือไม่     
(ประธานสภา อบต.)  
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : เมื่อไม่มีอะไรแล้ว  ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. 2567 
(ประธานสภา อบต.) 

 เลิกประชุม  เวลา     12.10     น.   
 

     ลงชื่อ       สมปอง  ภูอาจดั้น         ผู้จดบันทึกการประชุม 
                (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 

     ลงชื่อ        เหรียญ  ลาจ านงค ์        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                 (นายเหรียญ  ลาจ านงค์) 
  
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
     (ลงชื่อ)   ศักด์ิสิทธิ์     สุดตาชาติ    ประธานกรรมการ 
      (นายศกัดิส์ิทธิ์   สุดตาชาติ) 

     (ลงชื่อ)    จ าลอง       สุดตาชู กรรมการ 
      (นายจ าลอง    สุดตาชู) 

     (ลงชื่อ)   สมถวิล   ทองมีค่า กรรมการ 
      (นายสมถวิล   ทองมีค่า) 


